

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

INTUCH – มาลุ้นกัน จะเอาอย่างไร

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จากวันวาน ที่กล่าวถึงเรื่องแนวโน้มของ SET Index ที่มีโอกาสจะอ่อนตัวลง ตามที่หลายๆ ท่าน หรือ หลายๆ ค่าๆ ได้กล่าวขานกันมาก่อนหน้านี้ ก็ด้วยเหตุที่ว่า หุ้นหลายๆ ตัว เริ่มจะมี ราคาที่เต็มมูลค่าในเชิงพื้นฐาน เพราะการขึ้นมาได้เร็วมากด้วยนั่นเอง... และถ้าหุ้นเหล่านั้นลง หรือ ถ้าจะ มองว่าตลาดจะลง ยังไงเสีย ก็มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าถึงหุ้นใหญ่ๆ หุ้นหลักๆ กันก่อนเลยนะจ๊ะ ละนะ ซึ่ง INTUCH ก็อาจจะไม่พ้นแน่ๆ ด้วยตัวหนึ่งละ ... เฉลยๆ วันวานตลาด หรือ SET Index เปิดมา แล้วเล่นทางไหลลงนั้น ใครที่มีหุ้น INTUCH อยู่ในพอร์ต ถ้าว่าตามด้วยเหตุผลอย่างที่เรากล่าวมาแล้วในวันวาน อาจจะมีการขาย หรือระบายหุ้น INTUCH ออกจากพอร์ตไปตั้งแต่ ต้นๆ ตลาดในวันวาน... ที่ไหนได้ ราคาใช้ว่าจะนิ่ง หรือยอม จะลงตามที่บางท่านได้ขายไปแล้ว กลับวิ่งสวนทางขึ้นมาอีกเสียด้วยซ้ำ และจริงๆ วันวาน ก็ถือว่า INTUCH บาดตา และเริ่มจะบีบใจพอสมควร วันนี้ เลยเอามาเข้า บาดตาเซียนเสียหน่อย ต้องตามดูหน่อยว่า ถึงตรงนี้ จะต้องควรทำอย่างไรกับเขาดี... คนที่มีหรือไม่มี จะได้ทำตัวกันได้ถูก ส่วนคนที่ขายไปแล้ว จะเอาอย่างไรต่อดี ก็อาจจะได้ใช้เป็นข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้บ้าง ไม่น่าก็น้อยละครับ... ส่วนเรื่องของตลาด ตามที่ เหนือเมฆได้มีการนับคลื่นไว้แล้วนั้น การแกว่งตัวในระยะนี้ ไม่ว่าจะจากจุดต่ำสุดที่ขึ้นมา หรือ จะอ่อนตัวลง ไปจากระดับนี้อีกครั้งหนึ่ง ก็ยังคงถือว่าเป็นการแกว่งตัวในคลื่น 4 อยู่นะครับ... ไม่ว่าจะขึ้นถึง 1500 หรือ 1600 ก็ตาม หรือจะลงมาต่ำกว่า 1000 อีกรอบก็เถอะ ก็ยังคงเป็นรูปแบบของคลื่น 4 (เล่นยากนะ)

ดูตามเกม...

อาจจะต้องพูดตามภาษามวยบ้างล่ะครับว่า ต้องเล่นเกม “ฟุตบอล” ก่อนนะ ดูจังหวังในการที่จะปล่อยหมัด หรือเข้าช้ำอะไรทำนองนั้น หรืออาจจะฟุตบอลถอยนานแค่ไหน ต้องดูดีๆ

แนวรับ : ... 55.0-54.0 ถ้าจะมีให้ ก็น่าแอบรับ หลุด 52.0 เลิก

เป้าหมาย : ... ดู 56.0 ยืนได้มั่นคง แนวโน้มหวังได้ 60.0 ถึง 62.0

Price Chart...(INTUCH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น INTUCH... ราคา 40 ต้นๆ เราไม่ได้ซื้อ ก็แน่ละครับ ถ้าเล่นตามสัญญาณเรื่องของแนวโน้มนั้นจริงๆ จะน่าสนใจตอนราคา 52.0 เสียมากกว่า ก็จะเรียกว่า หายไปสิบกว่าบาทเลย... แต่ถ้าใช้เครื่องมือที่เป็นระยะสั้นๆ อาจจะซื้อไปก่อนแล้ว... แต่ถ้าตามภาพนี้ การผ่านแนวต้านของแนวโน้มขาลงระยะกลาง ก็ถือว่า เริ่มจะน่าสนใจในอีกระดับหนึ่ง คนที่มีอยู่แล้วยังไม่ได้ ขายออกไป ก็อาจจะยังลุ้นถือต่อได้ ถ้าไม่หลุด 52.0 ลงมาเสียก่อน คนที่ยังไม่มี จะเข้าเก็บในระดับ 55-54 ไว้ลุ้นก็ได้ ถ้าจะอ่อนตัวเล็กๆ น้อยๆ ให้ได้ชื้อนะ หรือ ถ้าจะเล่นเกมแบบตามนั้นก็ได้อ ยืน 56.0 ได้มั่นคง.. ก็ลองดูเอานะครับ ใครจะเล่นเกมไหน ก็ต้องจับตาดูไว้